

Vinh, ngày 01 tháng 01 năm 2025

THƯ NGỎ

*v/v tài trợ và đồng hành cùng sinh viên trong chương trình
“Tết ấm sinh viên - Ất Tỵ 2025”*

Kính gửi: Các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm

Lời đầu tiên, Trường Đại học Y khoa Vinh xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe và cảm ơn chân thành đến các quý cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng sinh viên Nhà trường trong suốt thời gian qua.

Kính thưa các quý cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm!

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh luôn giữ vững truyền thống hiếu học, dù khó khăn vẫn luôn cố gắng vượt qua, không ngừng tìm kiếm tri thức và cống hiến cho cộng đồng nhiều giá trị tốt đẹp. Tuy nhiên, phần lớn các em sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; hàng trăm em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với nhiều vất vả, thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần, phải đối mặt với áp lực cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón tết Ất Tỵ 2025; Trường Đại học Y khoa Vinh dự kiến tổ chức Chương trình “Tết ấm sinh viên - Ất Tỵ 2025”.

Chương trình “Tết ấm sinh viên” là hoạt động thường niên của Trường Đại học Y khoa Vinh với mục tiêu mang lại cái Tết ấm áp hơn cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; góp phần động viên tinh thần, giúp các em vượt lên hoàn cảnh để học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống văn hóa của dân tộc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng Trường Đại học Y khoa Vinh nói riêng, xã hội nói chung. Trường Đại học Y khoa Vinh mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ, sẻ chia của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng với Nhà trường chăm lo phát triển thế hệ trẻ.

Trân trọng kính mời các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đến tham dự Chương trình “Tết ấm sinh viên - Ất Tỵ 2025” và có các hình thức động viên, hỗ trợ cho các em sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Đại học Y khoa Vinh.

Thời gian (dự kiến): **15h30 phút, ngày 15 tháng 01 năm 2025**

(nhằm ngày 16/12 năm Giáp Thìn)

Địa điểm: Hội trường Nhà đa năng, Trường ĐHYK Vinh.

(Số 161, đường Nguyễn Phong Sắc, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Mọi sự hỗ trợ xin vui lòng liên hệ: Cô Nguyễn Thị Khánh Hoài, CV phòng Quản lý sinh viên &KTX, ĐT: 0977458375.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, QLSV&KTX

